

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN YÊN LẬP****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/2009/CT-UBND

*Yên Lập, ngày 04 tháng 03 năm 2009***CHỈ THỊ****Về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh môi trường và chỉ đạo  
xây dựng đề án Bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện**

Thực hiện Nghị định số: 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 về hướng dẫn, lập phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường. Ngày 9/12/2008, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai việc lập Đề án bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và công tác bảo đảm vệ sinh môi trường tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Sau thời gian triển khai, đến nay cơ bản các xã, thị trấn đã thực hiện các nội dung công việc theo hướng dẫn của tỉnh và huyện; công tác bảo đảm vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn vị dần đi vào nề nếp, ổn định. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại các xã, thị trấn việc triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn tới các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để lập đề án bảo vệ môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác bảo đảm vệ sinh môi trường đặc biệt là việc thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện chưa đúng quy định, đã phát sinh một số bãi rác tự phát từ đó làm ảnh hưởng xấu đến mỹ quan và sức khỏe của nhân dân.

Để khắc phục tình trạng trên, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án bảo vệ môi trường của các đơn vị, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn và công tác bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định. UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với phòng Công thương, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra rà soát lại các điểm quy hoạch đổ rác, điểm giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn các xã, thị trấn đảm bảo hợp lý, không làm mất vệ sinh môi trường cảnh quan tại các khu dân cư tập chung và nơi công cộng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh lập đề án bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Đài truyền thanh, truyền hình huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu của việc lập đề án bảo vệ môi trường và công tác vệ sinh môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục triển khai, hướng dẫn các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn lập đề án bảo vệ môi trường, quy hoạch các bãi rác, các lò mổ tập chung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thời gian xong trước ngày 30/3/2009. Thường xuyên đôn đốc thực hiện vệ sinh, thu gom, xử lý tiêu hủy rác thải, dọn dẹp các bãi rác, các điểm đổ chất thải không đúng nơi quy định làm ô nhiễm môi trường. Chỉ đạo việc vệ sinh các công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn, đặc biệt tập chung cho những vùng khan hiếm nước sinh hoạt hoặc nguồn nước sinh hoạt đang bị ô nhiễm.

4. Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Yên Lập có trách nhiệm thực hiện việc thu gom rác trên địa bàn thị trấn Yên Lập theo quy định, xóa bỏ những điểm đổ rác không đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan của thị trấn Yên Lập.

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường đôn đốc thực hiện Chỉ thị này và báo cáo UBND huyện theo quy định./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Trường Sơn**